

พระราชดำรัส^(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลปกครองสูงสุด^(๒) นำตุลาการศาลปกครองสูงสุด
เข้าเฝ้า ฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑

ท่านได้ปฏิญาณในนามของท่านเอง แต่ท่านก็บอกว่าจะทำในนามของ
พระมหากษัตริย์ด้วย ก็หมายความว่า ท่านได้ให้ความรับผิดชอบในนามพระมหากษัตริย์.
ถ้าท่านทำไม่ดี หมายความว่าพระมหากษัตริย์ก็ทำไม่ดี. คราวก่อนนี้ได้พูดอย่างนั้น
แต่ก็อุ่นวาย. อย่าให้อุ่นวายต่อไป. เพราะว่าการทำอะไร ถ้าไม่ทำตามคำปฏิญาณนั้น
ก็จะยุ่ง และยุ่งมาแล้ว. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านเข้มงวด เข้มแข็งยิ่งขึ้น.

ในการปฏิบัติในพระปรมาภิไธย คำนี้แปลว่า พระเจ้าอยู่หัวทำอะไร
ท่านทำอย่างนั้น. ซึ่งถ้าท่านไม่ทำ ก็ไม่รู้จะเกิดเรื่องอะไร เป็นอย่างไร. ท่านก็ได้เห็น
ความจริงท่านได้เห็นแล้ว จะมีเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นถ้าท่านไม่ทำ ไม่ช่วย ไม่ช่วยกันทำ.
ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านช่วยทำตามความสามารถที่ท่านมี ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ขอให้ท่านทำ.
เพราะว่าถ้าไม่ทำ ไม่ใช่ท่านสี่คนห้าคนจะเดือดร้อน แต่ว่าจะเป็นหลายล้านคนซึ่งประกอบ
เป็นบ้านเมืองที่เดือดร้อน เดือดร้อนกันทุกคน. ถ้าเดือดร้อนแล้วเราก็ได้ผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นมา.
ผลไม่ดีนี่นะ เป็นว่าบ้านเมืองจะพัง ซึ่งมันพังมาแล้ว และจะพังอีก. แต่ท่านก็คือผู้ที่ทำหน้าที่
ศาลปกครอง ได้ปกครอง ได้ช่วยกันปกครอง. ไม่ทราบว่าคุณมีความลำบากอะไร ขอให้ท่าน
ได้ทำ ให้ทำสำเร็จโดยผ่านพ้นความลำบากของการปกครองที่ลุ่มจม. ก็ขอให้การปกครองไม่ลุ่มจม
การปกครองเป็นไปโดยดีต่อไป. ท่านได้มีความรู้ โดยได้ศึกษามาแล้วว่าควรจะทำอะไรอย่างไร.
ก็ขอให้ท่านทำสำเร็จ เพราะว่ามีสี่ห้าคนที่ท่านแสดงตัวออกมา จะทำให้จำนวนล้านคน เป็นล้านคน
ที่จะเดือดร้อนถ้าทำไม่สำเร็จ. ก็ขอให้ท่านทำสำเร็จ หมายความว่าปกครองได้ดี. ถ้าการปกครอง
ไปได้ดี ก็จะเรียกว่าสำเร็จ. ก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จของงานการในศาลปกครอง.

ถ้าท่านทำสำเร็จแล้ว ทุกคนก็จะดีใจ แล้วท่านเองก็จะดีใจ ว่าท่านทำสำเร็จทางด้าน
งานซึ่งสำคัญ และจะไปด้วยดี. อย่างหนึ่งก็ขอให้ท่านได้มีความสำเร็จแต่ละคน. ท่านได้มีการ
ศึกษามาดีแล้ว ก็เชื่อว่ามีเครื่องมือที่จะปฏิบัติ แต่สำคัญต้องใช้เครื่องมือนี้ให้ดี คือความรู้
ที่ท่านมีต้องใช้ความรู้นี้ให้ดำเนินไปโดยดี. ถ้าท่านปฏิบัติงานสำเร็จดี ท่านจะมีความภูมิใจ

^(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

^(๒) นายอักษราทร จุฬารัตน

ในวงการ. แล้วไม่ใช่เพียงเท่านั้น พระมหากษัตริย์ก็จะภูมิใจเหมือนกัน. แต่ถ้าท่านทำไม่สำเร็จก็ไม่ว่าอะไร เพราะว่างานของพระมหากษัตริย์ก็ลุ่มจม. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านทำงานสำเร็จเรียบร้อยของการปกครองที่ไม่ลุ่ม ไม่ลุ่มละลาย ไม่ละเหว ซึ่งเคยเป็นมาเรื่อยหลายครั้งแล้ว. ฉะนั้น ขอให้ท่านมี เรียกว่ามีโชคดี ดีที่ปฏิบัติได้สำเร็จ ได้ดี. แล้วก็ทุกคนเป็นล้านคน จะมีความภูมิใจที่มีเจ้าหน้าที่ชั้นสูงได้ทำงานสำเร็จ. และก็ขอขอบใจที่ท่านตั้งใจ มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอย่างดี และขอให้งานนี้ปฏิบัติได้ดีที่สุด. และขอให้ท่านไม่มีเจ็บมิใช่ให้ทำอะไรเกิดผลที่ดีทุกครั้ง. ก็อยากจะให้พรที่ให้ท่านทำงานอะไรที่ดีที่สัมฤทธิ์ แล้วก็ทำให้บ้านเมืองมีความเจริญ มีความก้าวหน้าสักที.

ขอขอบใจท่านที่ตั้งอกตั้งใจที่จะทำงานโดยเต็มที่ ด้วยความสามารถ และด้วยหลักวิชาที่ถูกต้อง. ขอให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ที่จะมี. แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ขอให้ท่านมีกำลังกายใจที่เข้มแข็ง ที่จะทำและมีกำลังใจที่จะทำงาน. ที่สำคัญ ถ้าท่านทำได้ ก็เป็นผลดีสำหรับส่วนรวม. แต่ท่านอาจจะมีความท้อใจ ไม่ทำ ก็ต้องทำให้ได้. ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จในวงการของท่าน ให้ท่านมีความสามารถ. ต้องไม่ถือว่างานมันหนัก งานมันยาก. มันยากจริง ท่านก็ได้เห็นแล้ว ว่างานมันยากแค่ไหน. งานของศาลพิเศษต่างๆ นี้จะมีทุกอย่างจะต้องเอามาใช้ หมายความว่าทุกอย่างคือความสามารถทั่วไปทุกอย่าง จะต้องใช้. ถ้าทำได้แล้วบ้านเมืองก็จะไปได้. เดียวนี้บ้านเมืองชักถอยไปเรื่อย ๆ. ขอให้ท่านดึงให้ประเทศชาติก้าวหน้าขึ้นมาได้ ก็จะขอบใจท่าน. ขอให้ท่านมีความสำเร็จในวงการ.